

KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 13/10, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Thái Bình về Quy chế phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh Thái Bình; một số nội dung thực hiện đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất". Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp và làm việc với đoàn. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các sở, ngành, địa phương.

Tại buổi làm việc, Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh thống nhất ban hành Quy chế phối hợp trong việc triển khai đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất". Quy chế quy định về mối quan hệ phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh Thái Bình trong quá trình triển khai thực hiện đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất" tại địa điểm do UBND tỉnh giới thiệu để Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn. Trong quá trình triển khai, hai bên tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng thành công các thiết chế của công đoàn thuộc đề án. Về

mục tiêu cụ thể, Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh chuẩn bị điều kiện về quy hoạch đất đai, tiến hành thu hút các nguồn vốn đầu tư để xây dựng các thiết chế. UBND tỉnh Thái Bình có trách nhiệm chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan liên quan hướng dẫn giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật. Tổng LĐLĐ Việt Nam có trách nhiệm là đầu mối huy động nguồn lực đầu tư để tổ chức lập quy hoạch các thiết chế, thực hiện đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình văn hóa, thể thao thuộc quy hoạch bảo đảm phù hợp với mục tiêu của đề án. Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến về hồ sơ để xuất thực hiện dự án đầu tư; chỉ đạo LĐLĐ Việt Nam và đơn vị liên quan thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với các sở, ngành, nhà đầu tư trong quá trình triển khai, bảo

đảm mục tiêu, tiến độ, chất lượng công trình; có trách nhiệm cử cán bộ tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại dự án đầu tư xây dựng; thông tin kịp thời cho UBND tỉnh về các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, của Tổng LĐLĐ Việt Nam mới ban hành liên quan trực tiếp đến việc triển khai đề án. UBND tỉnh Thái Bình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động đầu tư xây dựng các công trình theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm thanh tra địa phương mới ban hành liên quan trực tiếp đến việc triển khai đề án.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ trong thời gian qua của Tổng LĐLĐ Việt Nam đối với sự phát triển của tỉnh Thái Bình nói chung, sự phát triển của tổ chức công đoàn Thái Bình nói riêng. Đồng chí đánh giá cao nội dung Quy chế phối hợp, đồng thời khẳng định việc thực hiện Quy chế phối hợp sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn cho công nhân về nhà ở. Đồng chí mong muốn sau khi Quy chế phối hợp được ký kết sẽ giúp các bên nâng cao trách nhiệm của mình nhằm thực hiện đề án đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ký kết Quy chế phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam với UBND tỉnh Thái Bình.

MAI THÚ

KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 13/10, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai tổ chức trực tuyến lễ kỷ niệm ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai 13/10 và ngày ASEAN quản lý thiên tai. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai; Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai.

Tại điểm cầu Thái Bình, các đồng chí: Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo huyện, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh tới dự.

Từ đầu năm 2021 đến nay, cả nước xảy ra 17 trong tổng số 22 loại hình thiên tai, trong đó có 7 cơn bão, 3 áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, 310 trận mưa đá, dông lốc, sét; 88 trận mưa lớn, lũ cục bộ, trong đó có 9 trận lũ ống, lũ quét, 157 vụ sạt lở bờ sông, 7 đợt nắng nóng và 5 đợt không khí lạnh, gió mùa đông bắc trong đó đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất từ ngày 7 - 13/1/2021.

Cùng với thiên tai, trong những tháng đầu năm 2021 dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, 19 tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ cùng với Thủ đô Hà Nội, Đà Nẵng và nhiều địa phương phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ đề ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2021 là "Hợp tác để cùng vượt qua thách thức kép", Việt Nam muốn nhấn mạnh đến toàn cầu nói chung và khu vực ASEAN nói riêng đang phải đối mặt với thảm họa Covid-19 và diễn biến thiên tai diễn ra phức tạp và cực đoan trên quy mô toàn cầu. Vì vậy, "Hợp tác để cùng vượt qua thách thức kép" chính là chìa khóa giúp các quốc gia vượt qua dịch bệnh nhằm khôi phục kinh tế và tăng cường sức chống chịu trước thiên tai.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành khẳng định: Công tác PCTT - TKCN luôn được Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm đặc biệt; là nhiệm vụ hàng đầu, thường xuyên, liên tục của hệ thống chính trị nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe, đời sống và tài sản của nhân dân. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, ứng phó thiên tai từ trung ương đến cơ sở; từng bước hiện đại hóa lực lượng phòng, chống thiên tai; đổi mới khoa học công nghệ; củng cố công trình, hạ tầng phòng, chống thiên tai... Việt Nam đánh giá cao và mong muốn các quốc gia, các tổ chức, bạn bè quốc tế tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Chính phủ, Ban Chỉ đạo và người dân Việt Nam trong công tác phòng, chống thiên tai; Việt Nam cam kết thực hiện đầy đủ các điều ước đã ký kết về hợp tác quốc tế trong phòng, chống thiên tai và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các tổ chức quốc tế khi thực hiện các dự án hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực cứu trợ, giúp đỡ Việt Nam trong công tác phòng, chống thiên tai; đồng thời, bảo đảm mọi sự hỗ trợ đều được công khai, minh bạch, đúng địa điểm. Phó Thủ tướng tin tưởng rằng với sự hợp tác, phối hợp hành động chặt chẽ, hiệu quả rủi ro thiên tai sẽ được giảm nhẹ, Việt Nam và thế giới sẽ sớm ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch Covid-19, phục hồi và phát triển nền kinh tế một cách mạnh mẽ, bền vững.

NGUYỄN THỚI

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH... (Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 8 và thu hoạch lúa mùa tại xã Thụy Sơn (Thái Thụy).



Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 8 và thu hoạch lúa mùa tại xã Nam Bình (Kiến Xương).

Sau khi kiểm tra thực tế tại công Trà Linh 2, cảng cá Tân Sơn, vùng sản xuất nông nghiệp xã Thụy Sơn, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu huyện Thái Thụy không chủ quan, lo là trước diễn biến của bão số 8, cần thực hiện nghiêm các công việc của tỉnh và văn bản của các sở, ngành về công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; quản lý chặt chẽ tàu thuyền, nghiêm cấm các phương tiện ra khơi; lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy sản không quay lại chài, đầm. Tập trung mở các cống tiêu, trực vớt bè bồng tại các cửa cống để tiêu nước triệt để trong nội đồng. Huy động tối đa nhân lực, phương tiện tranh thủ thời tiết không mưa để thu hoạch lúa mùa đã chín với phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Đặc biệt, tích cực huy động hội viên các đoàn thể phối hợp với lực lượng công an, quân

đội tập trung gạt lúa giúp dân. Khẩn trương chằng chống nhà cửa, kho tàng. Tổ chức lực lượng và kiểm tra công trình đê điều, thủy lợi, các trọng điểm đê, kè, cống xung yếu, có giải pháp bảo đảm an toàn các công trình. Ngoài ra, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu huyện Thái Thụy song song với việc ứng phó với bão số 8 cần chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, phát huy vai trò của các đoàn thể, tổ tự quản trong việc nắm bắt tình hình, rà soát các trường hợp từ vùng dịch trở về địa phương nhằm bảo đảm dịch không xâm nhập vào địa bàn.

Chiều ngày 13/10, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực Ban Chỉ huy phòng,

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) tỉnh cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, chỉ đạo công tác thu hoạch lúa mùa; tiêu nước; quản lý phương tiện, lao động hoạt động trên biển phòng, chống bão số 8 tại hai huyện Kiến Xương, Tiền Hải.

Với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", các địa phương trong tỉnh tập trung huy động nhân lực, phương tiện thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa đã chín. Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh, tính đến ngày 13/10 toàn tỉnh đã thu hoạch được 54.375/76.668ha lúa mùa, tăng 13.155ha (18%) so với thời điểm 7 giờ ngày 12/10; trong đó, huyện Kiến Xương thu hoạch được 7.200ha, huyện Tiền Hải thu hoạch được 655ha. Để giảm tối đa thiệt hại đối với lúa, rau màu do mưa lớn, hai công

ty khai thác công trình thủy lợi Bắc, Nam Thái Bình phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức tiêu triệt để nước trên các kênh trong toàn hệ thống và vận hành các trạm bơm tiêu ứng. Dự kiến hết ngày 13/10 mức nước hệ thống sẽ cơ bản trở về như trước đợt mưa lớn vừa qua. Thực hiện chỉ đạo của ban chỉ huy PCTT - TKCN các cấp, Đồn Biên phòng Cửa Lân (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã kiểm đếm, hướng dẫn phương tiện, người lao động thường trực biển di chuyển đến nơi an toàn.

Kiểm tra tại cánh đồng xã Nam Bình (Kiến Xương), xã Đông Trung, cống Tám Cửa, cảng cá Cửa Lân (Tiền Hải), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh yêu cầu hai huyện Kiến Xương, Tiền Hải chỉ đạo các địa

phương khẩn trương dựng, buộc điện tích lúa bị đổ chưa đến kỳ thu hoạch, tránh hạt lúa nảy mầm; huy động tối đa phương tiện khơi thông dòng chảy, tạo thuận lợi cho công tác tiêu thoát nước; sử dụng bơm cưỡng bức, kết hợp thả nước nhanh để cứu rau màu vùng trũng thấp, ưu tiên bơm tiêu nhanh cho những diện tích khó tiêu thoát nước. Phân công lãnh đạo và cán bộ chuyên môn tăng cường về cơ sở hỗ trợ nông dân các biện pháp tháo gỡ khó khăn và khôi phục sản xuất trồng trọt; thống kê diện tích cây trồng bị thiệt hại, ban hành cơ chế của địa phương hoặc để xuất cơ chế, chính sách của tỉnh để kịp thời hỗ trợ người dân. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các huyện theo dõi, quản lý, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy sản trở lại chài, đầm.

CÁC ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BÃO SỐ 8, ĐẨY NHANH THU HOẠCH LÚA MÙA

Đến ngày 13/10, huyện Thái Thụy đã thu hoạch 8.150/12.850ha lúa mùa. Để chủ động công tác tiêu úng, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện đã cử cán bộ trực 24/24 giờ theo dõi mực nước, mở tối đa các cống dưới đê, kể cả qua đê bồi, triệt để tiêu nước trong hệ thống; tổ chức vận hành hai trạm bơm tiêu ứng. Đón đóc hồ nuôi trồng thủy sản kiểm tra, gia cố lại bờ ao, có biện pháp bảo vệ tránh hiện tượng sạt lở bờ ao gây thất thoát đối tượng nuôi làm thiệt hại kinh tế.

Đến sáng ngày 13/10, huyện Kiến Xương còn trên 4.000ha chưa thu hoạch, trên 700ha cây vụ đông bị ảnh hưởng do mưa bão.

Ứng phó với diễn biến của bão, mưa lớn, huyện yêu cầu các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo huy động tối đa nhân lực, phương tiện khẩn trương thu hoạch lúa mùa và hoa màu đã đến kỳ thu hoạch. Tăng cường kiểm tra các công trình đê điều, đặc biệt các trọng điểm đê, kè, cống xung yếu, các công trình đang thi công...

Đến 9 giờ ngày 13/10, huyện Đông Hưng đã thu hoạch được trên 9.000ha lúa mùa, chiếm

90% lúa chín đến kỳ thu hoạch, đạt trên 80% tổng diện tích lúa mùa. Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 8, huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Các địa phương huy động máy gặt lúa cả đêm cho nông dân, phấn đấu đến ngày 14/10 thu xong toàn bộ diện tích lúa chín đến kỳ thu hoạch. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện, các địa phương tổ chức khơi thông dòng chảy, mở tất cả cửa cống tiêu tiêu triệt để nước trong hệ thống...

Tính đến ngày 13/10, huyện Hưng Hà còn khoảng 120/10.572ha lúa mùa chưa thu hoạch; 189 lồng cá trên sông và một số công trình đê, kè, cống phục vụ công tác phòng, chống lũ bão đang thi công.

Để chủ động ứng phó với bão số 8, huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương huy động tối đa nhân lực, phương tiện thu hoạch diện tích lúa mùa còn lại, xây dựng phương án bảo vệ diện tích cây vụ đông đã trồng; kiểm tra hệ thống cống đập, mương máng, khoanh vùng những diện tích thấp trũng, khơi thông dòng chảy bảo vệ diện tích lúa và cây màu khi mưa lớn xảy ra. Đồng thời, tổ



Nông dân huyện Hưng Hà khẩn trương thu hoạch lúa mùa.

chức chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh viện; di dời sơ và lao động nuôi trồng thủy sản và các hộ dân trong khu vực nguy hiểm, các vùng bãi thấp ven sông vào nơi an toàn, hoàn thành trước 18 giờ ngày 13/10.

Đến ngày 13/10, huyện Quỳnh Phụ đã thu hoạch được 10.300ha lúa mùa trong tổng số trên 11.000ha; số diện tích còn lại chủ yếu là lúa nếp bị đổ, bà con nông dân đã khẩn trương dựng, buộc. Đối với hơn 200ha cây màu bị ảnh hưởng do mưa kéo dài, HTX DVNN các xã kêu gọi bà con xã viên khơi thông dòng chảy, tiêu úng; tổ chức che chắn để tránh bị dập nát. Để chủ động ứng phó diễn biến của bão số 8, huyện yêu cầu các đơn vị, trấn huy động lực lượng thấp trũng thu hoạch diện tích lúa mùa còn lại. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí

cán bộ về cơ sở hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất, trồng trọt; chủ động rà soát, sơ tán dân cư tại các khu vực nguy hiểm. Yêu cầu Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện, các HTX chủ động khơi thông dòng chảy, tiêu úng kịp thời.

Thành phố Thái Bình đã chỉ đạo các địa phương tổ chức giải tỏa bậc lên xuống ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước nội thành; huy động lực lượng hỗ trợ nông dân gạt lúa, tổ chức buộc, dựng điện tích lúa bị đổ; chủ động nguồn giống để gieo trồng bù vào diện tích cây vụ đông bị chết do ảnh hưởng của mưa bão. Tổ chức sơ tán người dân ở những nơi không an toàn như nhà tạm, nhà táng xuống cấp... đến nơi an toàn, tăng cường sơ tán tại chỗ, hạn chế sơ tán tập trung thu hoạch lúa mùa, bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình

thực hiện sơ tán trước 18 giờ ngày 13/10.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 8, Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng tại cơ sở, nhất là địa bàn trọng yếu, ven biển tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy sản quay trở lại chài, đầm. Từ ngày 12/10, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp người dân các huyện thu hoạch lúa mùa và hoa màu nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do mưa bão gây ra.

Để chủ động ứng phó với bão số 8, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh, ban CHQS các huyện, thành phố và các đơn vị của Quân khu 3 đóng quân trên

địa bàn đã phối hợp tình nguyện giúp nhân dân thu hoạch lúa mùa. Bộ CHQS tỉnh yêu cầu lực lượng tình nguyện phát huy tinh thần xung kích, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác dân vận, bảo đảm thu hoạch lúa mùa nhanh gọn.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, trên địa bàn tính có 1.164 tàu thuyền với 3.423 lao động đã vào nơi tránh trú an toàn trong và ngoài tỉnh. Trên địa bàn có 29 phương tiện/120 lao động của Nam Định, Quảng Ngãi, Hải Phòng xin vào tránh trú tại địa bàn. Tất cả các chòi tránh coi thủy sản đều được gia cố, chằng buộc, 100% lao động đã vào vị trí an toàn.

Thực hiện phương châm "4 tại chỗ" gắn với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, các cấp bộ đoàn thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện trực tiếp tham gia các hoạt động khắc phục ảnh hưởng của bão số 7, ứng phó với bão số 8.

Trước mắt, đoàn viên, thanh niên giúp nông dân thu hoạch lúa, hoa màu đã đến kỳ thu hoạch theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Tổ chức đoàn cơ sở phối hợp thực hiện cắt tỉa cành cây, chằng chống các lồng, bè, trang trại nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản ở ven sông, ven biển; phối hợp di dời, sơ tán số lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy hải sản và các hộ dân sinh sống trong khu vực nguy hiểm, các vùng bãi thấp ven sông, cửa sông, số ngư dân trên các phương tiện làm ăn

trên sông, trên biển vào nơi an toàn. Đồng thời, phân công trực ban, chuẩn bị các trang thiết bị, vật tư cần thiết sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

Sáng ngày 13/10, Ban CHQS thành phố Thái Bình phối hợp với Thành đoàn tổ chức gạt lúa giúp nông dân. Hơn 100 cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã giúp nông dân các xã Phú Xuân, Tân Bình, Vũ Đông thu hoạch lúa mùa. Trong đó, ưu tiên các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn.

Ngày 13/10, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh huy động 70 đoàn viên, thanh niên phối hợp với Huyện đoàn, Đoàn Thanh niên Công an huyện Thái Thụy về xã Thụy Chính giúp bà con nông dân thu hoạch lúa mùa. Các đơn vị ưu tiên gia đình chính sách, gia đình neo đơn và các hộ có hoàn cảnh khó khăn bằng mọi biện pháp khẩn trương thu hoạch những diện tích lúa đã chín với phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Sáng ngày 13/10, gần 100 cán bộ, đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Thái Bình, Huyện đoàn Vũ Thư và Đoàn Thanh niên xã Minh Lăng (Vũ Thư) tổ chức gạt lúa giúp nông dân địa phương. Cùng với sự hỗ trợ của đoàn viên, thanh niên, trong ngày 12 - 13/10, xã Minh Lăng huy động nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa.

NHÓM PHÒNG VIÊN